

มหาวิทยาลัยปักกิ่ง เปิดตัวสถาบัน “Belt and Road Institute” นำโดยวิทยาลัยบริหารธุรกิจกวางหัว

เพื่อเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์ Belt and Road Initiative (BRI) ของรัฐบาลจีน มหาวิทยาลัยปักกิ่ง จึงขอประกาศเปิดตัว

สถาบันแห่งใหม่ในชื่อ Belt and Road Institute อย่างเป็นทางการในพิธีการที่มีขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา

สถาบันแห่งนี้จะนำโดยวิทยาลัยบริหารธุรกิจกวางหัว สถาบันการศึกษาชั้นนำในสังกัดของทางมหาวิทยาลัย

พิธีเปิดตัวสถาบันแห่งนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวาง โดยมีผู้ให้เกียรติเข้าร่วมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเจ้าเจียนบิ่ง

รองประธานคณะกรรมการประจำการประชุมสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีน, เจ้า อ่าย อธิบดีสำนักงานกิจการทั่วไปประจำ

คณะอำนวยการโครงการ Belt and Road Initiative,หวัง ดิงหัว อธิบดีกรมการศึกษานุเคราะห์ทางการศึกษา สังกัดกระทรวง

ศึกษาธิการจีน ตลอดจนบรรดาผู้บริหารคนสำคัญของมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ตัวแทนจากภาครัฐ และผู้บริหารจากทั่วโลก

โครงการ BRI ได้เปิดตัวขึ้นเมื่อปี 2556 เพื่อขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจในประเทศแถบเส้นทางการค้าสายไหม

อันเก่าแก่ของจีน ซึ่งประกอบด้วยประเทศในภูมิภาคเอเชีย แอฟริกาเหนือ แอฟริกาตะวันออก และยุโรป โดยระหว่างพิธีเปิดตัว

สถาบัน Belt and Road Institute นี้ คุณหวัง ป้อ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ได้กล่าวถึงอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของจีนบนเวทีโลก

อันเป็นสาเหตุเบื้องหลังการจัดตั้งสถาบันแห่งนี้ว่า “ความเจริญรุ่งเรืองของจีนได้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นแล้ว นับตั้งแต่ที่จีนได้ปฏิรูปและ

เปิดประเทศเมื่อ 40 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ทุกวันนี้จีนได้กลายเป็นประเทศที่เชื่อมโยงถึงทั่วทั้งโลก”

สถาบันแห่งนี้จะเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ที่ผู้นำในประเทศที่อยู่ในโครงการ BRI พร้อมจัดทำการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับโป

รเจกต์ต่าง ๆ ของ BRI และเป็นเวทีให้ผู้คนมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เป้าหมายเหล่านี้จะสำเร็จได้จากการประสานงานแบบสหวิทยา

การ ระหว่างคณะผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจที่ได้รับการยอมรับระดับโลกในวิทยาลัยบริหารธุรกิจกวางหัวของมหาวิทยาลัยปักกิ่ง กับ

ทรัพยากรทางวิชาการจากคณะอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยปักกิ่งที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกเช่นกัน

ในส่วนของแผนรับสมัครนักเรียนนั้น หลิว เจียว คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจกวางหัว สังกัดมหาวิทยาลัยปักกิ่งกล่าวว่า

“ในปี 2561 เราจะเริ่มเปิดรับบุคคลผู้เปี่ยมไปด้วยความหลักแหลมและความทะเยอทะยาน ที่มีทักษะความเป็นผู้นำและวิสัยทัศน์

ระดับโลกจากประเทศกลุ่ม BRI” โดยเบื้องต้นนักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตร MBA และ

EMBA นานาชาติ และหลักสูตรประกาศนียบัตรอบรมผู้บริหารระดับโลกของวิทยาลัยบริหารธุรกิจกวางหัวได้ สำหรับหลักสูตรอื่น

ๆ จะมีการประกาศเพิ่มในปีข้างหน้า

วิทยาลัยบริหารธุรกิจกวางหัว ได้เริ่มเฟ้นหาพันธมิตรที่จะเข้ามาสนับสนุนพันธกิจของทางสถาบัน โดยการสนับสนุนทางการ

เงินจากพันธมิตร จะเปิดโอกาสให้ทางสถาบันสามารถพัฒนาเนื้อหาเรียน พร้อมมอบทุนการศึกษาเต็มจำนวนให้กับนักศึกษาที่ได้

รับเลือกในหลักสูตรของสถาบัน บริษัทหรือบุคคลที่สนใจเป็นพันธมิตรกับสถาบัน Belt and Road Institute สามารถติดต่อ

วิทยาลัยบริหารธุรกิจกวางหัว สังกัดมหาวิทยาลัยปักกิ่ง เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ ส่วนนักศึกษาที่สนใจสมัครเรียนในหลักสูตรของ

สถาบัน สามารถติดต่อได้ทางอีเมล deans@gsm.pku.edu.cn